

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

<p>ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p>	<p>การตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>จากการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาพระราชทานตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ กระบวนการที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินโครงการ คือ การตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อให้สามารถดำรงสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ทุนการศึกษานั้น ๆ กำหนด โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เช่น จังหวัดชัยนาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการ ฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะรองประธานกรรมการ ฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการอุปการะเยาวชนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยนาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ในขั้นต้นห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ คน และวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ คน สำหรับส่วนที่เหลือจะดำเนินการในห้วงระยะเวลาต่อไป</p>
--	--

<p>สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p>	<p>๑. คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๖๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. คณะกรรมการอุปการะเยาวชนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยนาท ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๔๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๖ ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ๒. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท ๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ๔. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ๕. ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ๘. ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ๑๐. นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยนาท ๑๑. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท ๑๒. นายกสโมสรไลออนส์ชัยนาท ๑๓. ประธานมูลนิธิช่วยเหลือการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท ๑๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ๑๕. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นฝ่ายเลขานุการ
<p>ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<p>จากการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของจังหวัดชัยนาทที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น นักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม เช่น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สนับสนุน ถูยงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนทุกคน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กฯ และเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก มีผู้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ</p>

	<p>ค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ได้รับทุนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน จนจบระดับชั้น ปวส. จำนวน ๑ ราย และอื่น ๆ เป็นต้น</p>
<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา</p>	<p>กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการตามวิธีและแนวทางการตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยรับฟังข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการมาปรับปรุงพัฒนา แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดรวมทั้งประสานงานหน่วยงาน และบุคคลที่มีส่วนร่วม เพื่อเป็นเครือข่ายในการดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาให้ครอบคลุม และมีแนวทางการดูแล ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อไป</p>



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
 Chainat Provincial Education Office

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมกับคณะกรรมการฯ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา

ฉบับที่ ๖๑๖/๒๕๖๖



วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดย ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการอุปการะเยาวชนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมกับคณะกรรมการฯ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่ประสบปัญหาสมควรได้รับความช่วยเหลือจำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ อำเภอหันคา จำนวน ๑ ราย อำเภอสรรพยา จำนวน ๑ ราย และอำเภอดงสิงห์ จำนวน ๑ ราย

☎ ๐๕๖ ๔๑๐ ๖๗๑

🌐 www.cntpeo.go.th

📌 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

✉ saraban@cntpeo.go.th